



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายที่จะกระจายโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรดังนี้ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับเข้าศึกษา 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (Quota)

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 หมวด 3 การรับเข้าเป็นนิสิต ประเภทนิสิตและสภาพนิสิต

ข้อ 12 การรับบุคคลเข้าเป็นนิสิต สามารถดำเนินการได้ดังนี้

12.1 การรับผ่านระบบการคัดเลือกกลางของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission)

12.2 การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ

12.3 การรับเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบัน หรือข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน

12.4 การรับโดยวิธีอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีภารกิจ เป็นหน่วยงานในประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และดำเนินงานสหกิจศึกษา รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลกองบริการการการศึกษาได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานภารกิจกองบริการการการศึกษาและการให้บริการนิสิตโดยมีมติที่ประชุม ตามที่ประชุมครั้งนี้ มติที่ประชุมการคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562

นโยบายด้านการให้บริการนิสิต (ให้คำปรึกษา ดูแล แนะนำ)

การดำเนินงานการให้บริการนิสิตเริ่มจากการขยายโอกาสให้กับนักเรียน/นักศึกษาทุกคน ผู้ชุมชน และทั่วประเทศ จึงมีนโยบายให้ขยายเครือข่ายโรงเรียนสัมพันธ์ให้ครบทุกชุมชนในเขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือและทั่วประเทศ โดยให้คำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนทุกคนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่กำหนด และผู้ปกครอง ครูและผู้บริหาร และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน/นักศึกษาทุกคนจากทั่วประเทศจึงมีการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีช่องทางที่กำหนด เมื่อนิสิตได้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว มหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับคณะได้ กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำในแต่ละชั้นปี เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ชีวิต การทำกิจกรรม การเรียนเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ สำหรับนิสิต โดยมีกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ในการบริหารจัดการงานด้านวิชาการงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย ในส่วนของหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาในเรื่องทุนการศึกษา กองกิจการนิสิตเป็นผู้ดำเนินการ โดยทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานระดับคณะเช่นเดียวกัน เพื่อดูแลและให้คำปรึกษานิสิตจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา

หมายเหตุ นโยบาย เรื่อง การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะมีการ ทบทวนการดำเนินงานทุก ๆ วงรอบ 1 ปี หรือหากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนโดยได้รับรองจากที่ประชุม